



ประกาศคณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือก

งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

คณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดดังนี้-

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เชิญชวนจัดจ้าง มีความสามารถตามกฎหมายไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นทางการเป็นประจำ
5. มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 80,000.- บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ มาแสดงด้วย

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา (คุ้มเจ้าบุรีรัตน์) สีแยกกลางเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดยื่นข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ หน่วยพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไม่รับยื่นข้อเสนอทางไปรษณีย์)

กำหนดเปิดซองข้อเสนอและพิจารณาผลการคัดเลือก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ในราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) ได้ที่หน่วยพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 18
พฤศจิกายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข (053) 942967 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. 2552



(ดร.เอกชัย มหาเอก)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์